
sþ. 676. Fyrirspurn [376. mál]
til utanríkisráðherra um alþjóðaflugvöll við Sauðárkrók.

Frá Karli Steinari Guðnasyni.

1. Er kunnugt um áhuga Atlantshafsbandalagsins á alþjóðlegum flugvelli við Sauðárkrók?
2. Hafa verið viðræður milli Íslendinga og NATO um að bandalagið legði fram fjármuni til

slíks flugvallar? Ef svo er hverjir hafa verið helstu efnisþættir þeirra viðræðna?
3. Mundi varnarsveit frá NATO verða við þennan flugvöll eða reistir eldsneytisgeymar við

hann?

Skriflegt svar óskast.


